



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 หน้า 22

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## มมร.เดินหน้าครู 5 ปี หลังครูสภารับรอง ร่างหลักสูตร 4 ปี รองรับการสอนใหม่

พระครูปลัดกวีวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มจร.ได้รับแจ้งจากคุรุสภาเกี่ยวกับมติกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 12/2561 เรื่อง การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคุรุสภาได้ให้การรับรองหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี ของมจร.แล้ว โดยเฉพาะปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จำนวน 2 สาขาวิชา คือ การสอนภาษาอังกฤษ และการสอนภาษาไทย ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และปริญญาคุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทำให้ มจร.สามารถจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครู 5 ปี ได้ตามที่คุรุสภารับรอง โดยคนที่จบหลักสูตรดังกล่าวสามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้เลย ส่วนหลักสูตรครู 4 ปี นั้น ขณะนี้ มจร.กำลังดำเนินการร่างหลักสูตรอยู่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหลักสูตรที่กรรมการคุรุสภาให้การรับรองในการประชุมครั้งที่

12/2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 32 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นานาชาติไทยศึกษา สาขาคณะศึกษาศาสตร์ไทยศึกษา สาขาคณะศึกษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์ศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีชญเอ็ด ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปริญญาการศึกษา มหาบัณฑิต และคุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ การศึกษา และสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ปริญญาปรัชญาคุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย ปริญญา ครุศาสตรอดสากรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น.

